

Chuẩn Bị Cho Bài 11

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Sống Lời Chúa

Nền văn hóa hiện đại cho ta nhiều thứ để chọn lựa. Nhiều chọn lựa đòi hỏi ta phải lấy những quyết định rất khó khăn. Khi gặp phải các trường hợp đó, là người công giáo, ta có thể tìm sự hướng dẫn luân lý trong Thánh Kinh hoặc giáo huấn của Giáo hội. Những nguồn suối mang giá trị vĩnh hằng đó luôn sẵn sàng giúp chúng ta giữ vững các giá trị Kitô Giáo.



Khuyến khích giữ phẩm cách Kitô giáo

Gia đình làm một tờ lịch gồm có bảy ô, và lần lượt viết tên của mỗi ngày trong tuần vào mỗi ô. Trong tuần lễ, tất cả mọi người trong nhà sẽ viết vào các ô đó những gì mình đã làm để biểu lộ các giá trị Kitô giáo. Đến ngày cuối tuần, hãy mời từng người chia sẻ cách thức biểu lộ các giá trị Kitô giáo của mình.

Phải chọn lựa thế nào

Xin quý vị cùng tham dự trò chơi chọn lựa. Quý vị hãy vẽ hoặc viết lên các phiếu danh mục để tả lại những hoàn cảnh đòi hỏi quý vị phải chọn lựa giữa điều thiện và điều ác. Mỗi người thay phiên chọn lấy một tấm phiếu, rồi miêu tả rõ những bước phải theo để chọn lựa; dĩ nhiên, chọn lựa này phải phản ảnh những giá trị Kitô giáo.

Những giá trị Kitô giáo

Xin toàn thể gia đình cùng xem những "sô" TV mà cả nhà đều ưa thích. Sau đó cả nhà sẽ cùng trao đổi về nội dung của mỗi "sô", và về tính hạnh của những nhân vật diễn xuất trong đó. Các chủ đề có phù hợp với những giá trị Kitô giáo không? Tại sao có phù hợp, tại sao không phù hợp?





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Hôm nay, sau khi nghe các bài đọc Thánh Kinh, quý vị hãy suy nghĩ về những điều Chúa đòi hỏi quý vị.

Trong Tuần

Hãy tham gia các sinh hoạt của cộng đoàn. Giúp cộng đoàn trở nên nơi nương tựa của đạo lý. Hãy giúp đỡ những người đang gặp cảnh khốn cùng.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta Qua Nghệ Thuật

Nghệ sĩ Philippe de Champaigne sinh năm 1602 tại Brussels. Vào năm 19 tuổi, ông được trao trọng trách trần thiết lâu đài Luxembourg. Sau đó ông được bổ nhiệm làm việc cho Thái hậu Marie de Medicis trong chức vụ "họa sĩ của hoàng gia". Ông được ủy nhiệm họa chân dung các vị tôn thất, thực hiện các bức họa tôn giáo cho các giáo đường và các đền đài riêng, cùng những dự án trần thiết dinh thự hoàng gia. Thời đó, nghệ thuật tôn giáo rất phát triển. Lòng mộ đạo và đức tin mạnh mẽ của De Champaigne đã ảnh hưởng rất lớn đến các tác phẩm của ông. Ông nổi tiếng nhờ các bức họa chân dung và đặc biệt là nhờ các bức họa miêu tả cuộc đời Chúa Giêsu bằng nhiều màu sắc rực rỡ.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Cộng Đoàn Đức Tin

"Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà Cha con sao?"

Lc 2:49



Chúa là người duy nhất hằng chăm sóc mỗi người chúng ta. Người sai Con yêu quý của Người xuống để cứu chuộc thế gian. Chúa ban Thánh Kinh để chúng ta học biết về Người và hiểu ý muốn của Người. Chúa mời gọi chúng ta đến với cộng đoàn đức tin mỗi khi chính mình hay gia đình mình cần được nâng đỡ. Sống trong lòng Giáo hội, chúng ta được thêm sức mạnh và được khích lệ để noi gương Chúa Giêsu, để sống đức tin và phục vụ. Là người công giáo, chúng ta được cơ hội tham gia đời sống của cộng đoàn đức tin; nơi cộng đoàn chúng ta tìm được tài nguyên để sống theo ý Chúa muốn.